



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส  
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) สังกัดกองคลัง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน ๑ อัตรา โดยดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ และมีเกณฑ์การตัดสินให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องได้รับคะแนนของแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ นั้น

อาศัยอำนาจตามความประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน หมวด ๔ การสรรหาและการเลือกสรร ข้อ ๒๐ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดังนี้

๑. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ สังกัดกองคลัง

ลำดับที่	ชื่อ - ชื่อสกุล	เลขประจำตัวสอบ
๑	นางสาวศศิพร หอมสูง	๐๑-๐๐๒
๒	นางสาวมนัญญา เนาวพันธ์	๐๑-๐๐๑

การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้าองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเสได้จัดให้มีการสรรหาและเลือกสรรในตำแหน่งเดียวกันกับที่ได้ประกาศรับสมัครในครั้งก่อนหน้านั้นอีก และได้ประกาศบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก

ผู้ใดได้รับการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้นั้นในบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรได้ คือ

- ผู้นั้นได้ขอละสิทธิการจ้างเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งที่สอบได้
- ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจ้างและทำสัญญาจ้างภายในเวลาที่กำหนด เว้นแต่มีเหตุจำเป็น
- ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่จ้างในตำแหน่งที่สอบได้

ทั้งนี้ การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างในครั้งนี ผู้สมัครเข้ารับ การเลือกสรรได้ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วว่า เป็นผู้มีความสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร หากปรากฏ ทราบภายหลังว่าผู้ผ่านการเลือกสรรมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีคุณสมบัติไม่ตามที่กำหนด ไว้ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติจะไม่พิจารณาจ้างเป็นพนักงานจ้าง หรือจะพิจารณาให้พ้นจากตำแหน่ง กรณีที่ได้รับการจ้างไปแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายพงษ์ศักดิ์ จิตเชียว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส